

รูปแบบต่างๆ ของการละหมาดวิดิรตามที่มีระบุในสายรายงาน

﴿الكيفيات الواردة لصلاة الوتر﴾

[ไทย - Thai - تايلاندي]

เว็บอิสลามถามตอบ

แปลโดย : ชุฟอัม อุษมาน

ผู้ตรวจทาน : ทีมงานภาษาไทย เว็บอิสลามเฮ้าส์

2009 - 1430

islamhouse.com

الكيفيات الواردة لصلاة الوتر

« باللغة التايلاندية »

موقع الإسلام سؤال وجواب

ترجمة: صافي عثمان

مراجعة: فريق اللغة التايلاندية بموقع دار الإسلام

2009 - 1430

islamhouse.com

รูปแบบต่างๆ ของการละหมาดวิตรตามที่มีระบุในสายรายงาน

ถาม : รูปแบบใดที่ดีที่สุดในการละหมาดวิตร ?

ตอบ : อัลหัมดุลิลลาฮ์

เศาะลาฮ์วิตรนั้นเป็นหนึ่งในบรรดาการภักดีใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด กระทั่งอุละมาฮ์บางท่าน – คืออุละมาฮ์มัซฮับหะนะฟี – ถึงกับมีความเห็นว่ามันเป็นวาญิบ แต่ที่ถูกต้องก็คือมันเป็นสุนัตมุอักกะดะฮ์(สุนัตที่ส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่ง) ซึ่งสมควรอย่างยิ่งสำหรับมุสลิมที่จะต้องหมั่นปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและไม่ละทิ้งมัน

อิมาม อะหมัด ได้กล่าวว่า "ผู้ใดที่ละทิ้งละหมาดวิตร เขาก็เป็นคนที่เลวร้าย ไม่สมควรที่จะถูกรับการเป็นพยานของเขา"

นี่เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการสนับสนุนอย่างยิ่งให้ละหมาดวิตร

เราอาจจะสรุปเนื้อเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบการละหมาดวิตรดังหัวข้อต่อไปนี้

เวลาของละหมาดวิตร

เริ่มตั้งแต่คนผู้หนึ่งละหมาดอิซาฮ์เสร็จ รวมถึงกรณีที่เขาได้รวมละหมาดอิซาฮ์ในเวลามัซริบเป็น ญุมอู ตักดีม (การรวมละหมาดในเวลาแรก) ด้วย เวลาการละหมาดวิตรจะสิ้นสุดเมื่อมีแสงอรุณ (ซึ่งบ่งบอกว่าถึงเวลาศุบหฺ) ปราภฏ ดังหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ว่า

«إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ الْوَيْتْرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ»

ความว่า "แท้จริง อัลลอฮ์ได้มอบให้กับพวกเจ้าซึ่งการละหมาดหนึ่ง มันคือละหมาดวิตร พระองค์อัลลอฮ์ทรงกำหนดเวลาของมันให้กับพวกเจ้าระหว่างละหมาดอิซาฮ์จนกระทั่งแสงอรุณปรากฏ" (บันทึกโดย อัล-ติรมิซีย์ 425 อัล-อัลบานีย์ มีทัศนะว่าเศาะฮี้หฺ ใน เศาะฮี้หฺ สุนัน อัล-ติรมิซีย์)

การละหมาดก่อนในช่วงค่ำ หรือ การละหมาดให้ล่าช้าช่วงท้ายคืน เวลาไหนที่ดีกว่า ?

สุนนะฮ์ได้ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ปรารถนาแรงกล้าจะตื่นขึ้นมาละหมาดช่วงท้ายของกลางคืน ดังนั้น ที่ดีที่สุดก็คือให้เขาละหมาดวิตรในช่วงท้าย เพราะการละหมาดช่วงท้ายคืนประเสริฐกว่า และมันเป็นการละหมาดที่ถูกเป็นสักขีพยาน(โดยมลาอิกะฮ์) และสำหรับผู้ที่เกรงว่าจะไม่ตื่นขึ้นมาช่วงท้ายคืนให้เขาละหมาดวิตรก่อนที่เขาจะนอน เนื่องด้วยมีหะดีษที่เล่าโดย ญาบิรฺ เวาะฎียัลลอฮุ อันฮุ เล่าว่าท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่า

«مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ»
 ความว่า "ผู้ใดที่เกรงว่าจะไม่ตื่นขึ้นมาในช่วงท้ายของคืน ให้เขาละหมาดวิตรในช่วงแรกของคืน และผู้ใดที่ปรารถนาแรงกล้าจะลุกขึ้นในท้ายคืนก็ให้เขาละหมาดวิตรในช่วงท้ายของกลางคืน เพราะการละหมาดในช่วงท้ายนั้นเป็นการละหมาดที่ถูกเห็นเป็นสักขี และนั่นเป็นที่ประเสริฐกว่า" (บันทึกโดยมุสลิม 755)

อัน-นะวะวีรีย กล่าวว่่า : และนี่คือสิ่งที่ถูกต้อง และให้ตีความหะดีษอื่นๆ ที่มีความหมายโดยรวมนั้นด้วยความหมายตามหะดีษนี้ ในจำนวนหะดีษอื่นๆ เหล่านี้ก็คือหะดีษที่ว่า "สหายของฉันได้สั่งเสียฉันไม่ให้ฉันนอนจนกว่าฉันจะละหมาดวิตร" ซึ่งถูกต้องความสำหรับผู้ที่ไม่มั่นใจว่าจะตื่นขึ้นมาละหมาดในช่วงท้ายคืน (บทอธิบายเศาะฮี้หฺ มุสลิม 3/277)

จำนวนร็อกออต

ร็อกออตที่น้อยที่สุดของละหมาดวิตรคือ หนึ่งร็อกออต ตามที่มีหะดีษจากท่านนบี คือลัลลอฮุ อะลลัยฮิ วะสัลลิม ว่า

«الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»

ความว่า "วิตรนั้น หนึ่งร็อกออตในช่วงท้ายของคืน" (บันทึกโดยมุสลิม 752)

และหะดีษของท่านที่ว่า

«صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تَوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»

ความว่า "ละหมาดกลางคืนนั้นให้ทำทีละสองร็อกออต และเมื่อพวกท่านคนใดคนหนึ่งเกรงว่าจะได้เวลาศุบหฺ ให้เขาละหมาดหนึ่งร็อกออตเพื่อให้เป็นวิตร (จำนวนคี่) สำหรับการละหมาดที่ได้ทำมานั้น" (บันทึกโดย อัล-บุคอรี 749 มุสลิม 911)

และหากคนผู้หนึ่งได้ละหมาดแค่ร็อกออตเดียว ก็แสดงว่าเขาได้ทำสุนนะฮฺแล้ว และอนุญาตให้เขาวิตรสามร็อกออต หรือห้าร็อกออต หรือเจ็ดร็อกออต หรือเก้าร็อกออต

1. การละหมาดวิตรสามร็อกออตนั้นมีอยู่สองรูปแบบ ซึ่งทั้งสองนั้นล้วนถูกบัญญัติทั้งสิ้น **รูปแบบที่หนึ่ง** ให้ละหมาดรวดเดียวสามร็อกออตด้วยการนั่งตะชะฮฺฮฺสุดเพียงหนึ่งครั้ง ตามหะดีษที่เล่าโดยท่านอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮา ว่า

"ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไม่ให้สลามในร็อกอ์ตที่สองของ
ละหมาดวิติร" ในรายงานอื่นระบุว่า "ท่านจะละหมาดวิติรสามร็อกอ์ตโดยไม่จะ
นั่ง(ตะชะฮุซุด)ยกเว้นในร็อกอ์ตสุดท้ายเท่านั้น" (บันทึกโดยอัน-นะสาอีย์ 3/234
อัล-บัยฮะกี๊ 3/13 อัน-นะวะวี๊ ก่อวโน อัล-มััจญ์มูอ 4/7 ว่า อัน-นะสาอีย์
รายงานด้วยสายสืบที่หะสัน และอัล-บัยฮะกี๊ด้วยสายสืบที่เศาะฮี้หฺ)

รูปแบบที่สอง ให้นั่งตะชะฮุซุดในร็อกอ์ตที่สองจากนั้นก็ให้สลาม เสร็จแล้วลุกขึ้น
ละหมาดต่ออีกหนึ่งร็อกอ์ตแล้วก็ให้สลามอีกครั้ง เนื่องจากมีหะดีษที่เล่าโดยอิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอ
ฮุ อันฮุม่า ว่าท่านได้แยกระหว่างสองร็อกอ์ตแรกกับหนึ่งร็อกอ์ตวิติรสุดท้ายด้วยการให้สลาม และ
ท่านก็บอกว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้ปฏิบัติเช่นนั้น (บันทึกโดย อิบนุ หิบบาน
2435 อิบนุ ญะอ์ร ได้กล่าวในฟิตหุลบารีย์ ว่า สายสืบของมันเข้มแข็ง)

2. และถ้าหากว่าละหมาดวิติรห้าหรือเจ็ดร็อกอ์ต ก็ให้ละหมาดติดต่อกันและไม่ต้องนั่งตะ
ชะฮุซุดยกเว้นในร็อกอ์ตสุดท้ายแล้วจึงให้สลาม ด้วยมีหะดีษจากท่านอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อัน
ฮา เล่าว่า ท่านรอซูลุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้ละหมาดในเวลากลางคืนสิบสาม
ร็อกอ์ต และได้ละหมาดวิติรรวมอยู่ในจำนวนนั้นด้วยห้าร็อกอ์ต โดยที่ท่านไม่ได้นั่ง(ตะชะฮุซุด)เลย
เว้นแต่ในร็อกอ์ตสุดท้าย (บันทึกโดยมุสลิม 737)

และเล่าจากอุมมุ สะละมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮา ว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้ละหมาดวิติรห้าร็อกอ์ตและเจ็ดร็อกอ์ต โดยไม่ได้แยกมันด้วยสลามหรือคำพูดใดๆ
(บันทึกโดย อะหฺมัด 6/290 อัน-นะสาอีย์ 1714 และอัน-นะวะวี๊ ได้กล่าวว่า สายรายงานของมัน
เป็นสายที่ดี ดู อัล-ฟิตห์ อีร-ร็อบบानी๊ 2/297 อัล-อัลบานี๊เห็นว่าเป็นหะดีษเศาะฮี้หฺ ในเศาะฮี้หฺ
สุนัน อัน-นะสาอีย์)

3. และหากว่าละหมาดวิติรเก้าร็อกอ์ต ก็ให้ละหมาดติดต่อกันโดยนั่งตะชะฮุซุดในร็อกอ์ต
ที่แปดจากนั้นก็ลุกขึ้นละหมาดต่อโดยไม่ต้องให้สลาม และให้นั่งตะชะฮุซุดอีกครั้งในร็อกอ์ตที่เก้า
จากนั้นก็ให้สลาม เพราะมีหะดีษที่เล่าโดยอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮา ในเศาะฮี้หฺมุสลิม (746)
ว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้ละหมาดเก้าร็อกอ์ต โดยท่านไม่ได้นั่ง(ตะชะฮุซุด)เลย
ยกเว้นในร็อกอ์ตที่แปด ด้วยการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮุ สดุดีและขออูอาฮ์ต่อพระองค์ จากนั้นก็ได้
ลุกขึ้นโดยไม่ได้ให้สลาม แล้วท่านก็ละหมาดร็อกอ์ตที่เก้า จากนั้นก็ท่านนั่ง(ตะชะฮุซุด)โดยกล่าวคำ
รำลึกถึงอัลลอฮุ สดุดีและขออูอาฮ์ต่อพระองค์ จากนั้นก็ให้สลามที่เราสามารถได้ยินเสียงสลามนั้น

4. และถ้าหากว่าละหมาดวิติรสิบเอ็ดร็อกอ์ต ก็ให้เขากล่าวให้สลามทุกๆ สองร็อกอ์ต และให้
ละหมาดแยกเป็นวิติรอีกหนึ่งร็อกอ์ต

ส่วนน้อยที่สุดที่ถือว่าสมบูรณ์ และสุเราะฮฺที่ใช้อ่านในละหมาดวิติร

ขั้นต่ำที่สุดที่ถือว่าสมบูรณ์ของการละหมาดวิติรคือการละหมาดสองร็อกอัตแล้วให้สลาม จากนั้นก็ละหมาดต่ออีกหนึ่งร็อกอัตแล้วก็ให้สลาม และอนุญาตให้ละหมาดสามร็อกอัตรวด โดยให้สลามเพียงครั้งเดียว แต่ให้หนึ่งตะชะฮุซุดเพียงหนึ่งครั้งไม่ใช่สองครั้ง ดังที่ได้อธิบายมาแล้ว

ให้อ่านในร็อกอัตแรกด้วยสุเราะฮฺ อัล-อะอฺลา จนจบ และในร็อกอัตที่สองด้วยสุเราะฮฺ อัล-กาฟิรูน และในร็อกอัตที่สามด้วยสุเราะฮฺ อัล-อิกลาศ

อัน-นะสาอียฺ (หะดีษที่ 1729) ได้รายงานจากอุบัยยฺ บิน กะอฺบ เล่าว่า ท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลิม ได้อ่านในละหมาดวิติรด้วย "สับบิหิส มะร็อบิกัล อะอฺลา" และ "กุลยา อัยยูฮัล กาฟิรูน" และ "กุลฮุวัลลอฮฺ อะหัด" (อัล-อัลบานียฺ มีทัศนะว่าเศาะฮี้หฺ ใน เศาะฮี้หฺ สุนัน อัน-นะสาอียฺ)

รูปแบบของการละหมาดวิติรทั้งหมดนี้ล้วนมีแบบอย่างตามสุนนะฮฺทั้งสิ้น และที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับมุสลิมคืออย่าให้เขายึดเอารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นการเฉพาะ ทว่าให้เขาละหมาดแบบนี้ครั้งหนึ่ง และเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นบ้างในครั้งต่อไป เป็นต้น เพื่อจะได้เป็นการปฏิบัติตามสุนนะฮฺทั้งหมด

วัลลอฮุ ตะอาลา อะอฺลัม

เว็บอิสลามถามตอบ www.islamqa.com

ฟัตวาหมายเลข 46544